

**BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI THẨM NĂM 2023
CỦA ĐOÀN HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG
(Thời gian từ ngày 30/11/2022 đến 30/11/2023)**

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Hội đồng nhân dân huyện bầu ra gồm 18 vị (có 01 vị đã chuyển công tác về Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước), trong đó có 05 vị Hội thẩm nữ - chiếm 27,7%, 13 vị Hội thẩm nam - chiếm 72,3%. Đoàn Hội thẩm có 01 trưởng đoàn và 01 phó trưởng đoàn. Hội thẩm nhân dân đều là những người có kiến thức xã hội rộng và am hiểu pháp luật, đa số Hội thẩm còn đang đương chức chiếm 83,3%, có 03 vị Hội thẩm là cán bộ đã nghỉ hưu chiếm 16,6%.

2. Sự phối hợp giữa Đoàn Hội thẩm với Tòa án:

Căn cứ vào tình hình số lượng các vụ án được đưa ra xét xử, hàng tháng Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng đều lên kế hoạch, sắp xếp lịch và gửi giấy mời kèm theo lịch xét xử để phân công các vị Hội thẩm tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án. Các vị Hội thẩm căn cứ lịch xét xử và giấy mời để bố trí thời gian, công việc của mình tham gia xét xử có hiệu quả.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các vị Hội thẩm đã linh hoạt trong nghiên cứu hồ sơ vào thời gian thích hợp, vừa đảm bảo công tác chuyên môn của đơn vị đồng thời nắm bắt được nội dung vụ án để tham gia xét xử.

Các chế độ chính sách đối với các vị Hội thẩm được đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Mặc dù trong năm qua có những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, Hội đồng nhân dân; Tòa án nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN huyện và các cơ quan, ban ngành hữu quan trong công tác Hội Thẩm nhân dân đã tạo điều kiện tốt cho đoàn Hội thẩm tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử.

Tổ chức cho các Hội thẩm nhân dân tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức, qua đó nâng cao trình độ năng lực của Hội thẩm khi tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023 (Thời gian từ 30/11/2022 đến 30/11/2023).

1. Công tác tham gia xét xử:



Năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng đã đưa 214 vụ án ra xét xử, cụ thể: Dân sự 41 vụ, Hình sự 93 vụ/181 bị cáo, Hôn nhân và gia đình 75 vụ, Kinh doanh thương mại 05 vụ. Tất cả các vụ án đưa ra xét xử nêu trên theo quy định của pháp luật phải có Hội thẩm nhân dân tham gia.

Đa số các vị Hội thẩm nhân dân đều nhiệt tình tham gia xét xử, thể hiện được vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó cũng có một số vị Hội thẩm ít tham gia xét xử vì lý do bận công tác chuyên môn, không sắp xếp được công việc để tham gia xét xử.

2. Vai trò của Hội thẩm trong công tác xét xử:

Trong hệ thống pháp luật tố tụng hiện nay ở nước ta, chế định Hội thẩm nhân dân là một trong những chế định bắt buộc, có tính quyết định đến các bản án sơ thẩm trong hoạt động tư pháp, hầu hết bản án sơ thẩm đều yêu cầu phải có sự tham gia số lượng tối thiểu 2/3 thành viên của Hội đồng xét xử là các hội thẩm nhân dân. Cùng với số lượng đó là tính quyết định của hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử đối với bản án, do đó vai trò của Hội thẩm nhân dân rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng là việc xét xử phải có Hội thẩm nhân dân tham gia, khi xét xử Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán. Như vậy, cùng với đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là những người “cầm cân cân công lý”, là những người đưa ra quyết định cuối cùng trong quá trình giải quyết một vụ án.

Trong quá trình xét xử các loại án, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 49 của Bộ chính trị, Tòa án đã tạo điều kiện tốt về các thủ tục tố tụng cho luật sư và người tham gia tố tụng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tạo điều kiện cho luật sư, đại diện Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng tranh luận một cách dân chủ, công khai. Dựa trên kết quả tranh tụng đó, Hội đồng xét xử ra bản án chính xác, khách quan. Đảm bảo nguyên tắc xử phạt nghiêm minh đối với các bị cáo có tiền án, nhân thân xấu, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp..., khoan hồng đối với các bị cáo lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng... Đối với các vụ án Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại khi xét xử Tòa án tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy định của pháp luật để giải quyết vụ án một cách khách quan, công bằng, hợp lý nhất bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Khi nghị án, các vị Hội thẩm thảo luận dân chủ, nêu được quan điểm của mình về giải quyết vụ án theo nguyên tắc Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán, sau đó Thẩm phán nêu quan điểm của mình để cùng thảo luận. Các quyết định của Hội đồng xét xử đều theo đa số, đúng quy định của pháp luật. Do quá trình xét xử đảm bảo quy định của pháp luật nên các quyết định của Hội đồng xét xử đều thống nhất, cơ bản không có quan điểm khác nhau giữa Thẩm phán và Hội thẩm trong việc giải quyết vụ án.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của Tòa án nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các cơ quan nơi các Hội thẩm công tác nên công tác Hội thẩm cơ bản có thuận lợi; góp phần cùng Tòa án nhân dân thực hiện tốt công tác xét xử, thể hiện được vị trí của Hội thẩm là đại diện của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và của công dân, thể hiện trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong việc bảo vệ sự công bằng xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

1. Khó khăn, hạn chế:

Đa số các vị Hội thẩm nhân dân là cán bộ đang đương chức, nên việc mời các vị Hội thẩm tham gia phiên tòa còn hạn chế với các lý do bận công tác, hội họp, đi học tập trung....

Có một số Hội thẩm chưa giành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và các văn bản pháp luật và nghiệp vụ nên chưa chủ động tham gia xét hỏi cùng Hội đồng xét xử.

Chế độ kinh phí cho Hội thẩm khi tham gia phiên tòa còn ít.

3. Phương hướng khắc phục:

- Đoàn Hội thẩm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng trong công tác quản lý hoạt động của Hội thẩm, kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng công tác của Hội thẩm. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các vị Hội thẩm có thành tích xuất sắc trong hoạt động xét xử.

- Các vị Hội thẩm cần không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức của người Hội thẩm; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là năng lực xét xử các loại án, phấn đấu cùng Tòa án nhân dân giải quyết các loại án đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Phấn đấu giải quyết không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan

4. Những kiến nghị - Đề xuất:

- Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, quan tâm chỉ đạo để các cơ quan ban ngành có cán bộ được bầu làm Hội thẩm nhân dân có điều kiện tốt hơn về thời gian để tham gia công tác xét xử, đồng thời có biện pháp nhắc nhở để Hội thẩm nhân dân làm tốt trách nhiệm của mình.

- Đề nghị UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí để tạo điều kiện cho Hội thẩm nhân dân hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo năm 2023 về công tác Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng.

Nơi nhận:

- HĐND;
- Lưu Vp.



CHÁNH ÁN

Lê Thị Bình